

# ราคาประมูลดาวเทียมลดวูบ

นายสมภพ ภูริวิทย์พงศ์ กรรมการ กสทช. เปิด เผยว่า ที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ได้ลงมติ เห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร ดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5,51 องศาตะวันออก (อี) และ 142 อี ในลักษณะจัดชุด ไปรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (โพกัส กรุป) ราคาเริ่มต้นการประมูล ครั้งนี้ได้ปรับลดราคาโดยวงโคจร 50.5,51 องศาตะวันออก เดิม ราคา 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และ วงโคจร 142 องศาตะวันออก ราคา 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการจ่ายค่าปรับ กรณีผู้ชนะประมูลได้สิทธิวงโคจรไปแล้วไม่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จะโดนปรับตามราคาเริ่มต้นประมูล เท่ากับราคาครั้งที่ผ่านมาก็อวงโคจร 50.5,51 องศาตะวันออก ราคา 374 ล้านบาท และวงโคจร 142 องศา

ตะวันออกราคา 189 ล้านบาท

“ร่างประกาศ กสทช. ใหม่นี้ได้ตัดค่าโอกาส การทำธุรกิจออกไป เพราะวงโคจรตำแหน่งดังกล่าว อยู่ต่างประเทศผู้ที่ประมูลได้ต้องทำธุรกิจแข่งกับต่างประเทศ แม้ว่าหลักเกณฑ์ การประมูลได้มีการปรับลด ราคาเริ่มต้นการประมูลลงก็ได้เพิ่มเงื่อนไขผลตอบแทน ให้กับรัฐเป็น X% ของรายได้ต่อปีด้วย”

นอกจากได้ ยังได้ปรับเงื่อนไขการมีดาวเทียม เป็นของตนเอง จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ผ่อนคลายนมากขึ้น เพราะพื้นที่ ให้บริการของดาวเทียมในครั้งนี้อยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการนำคลื่นความถี่ขึ้นใช้งานกับ ดาวเทียมเพื่อรักษาสถานที่วงโคจรยังคงต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศ(ไอทียู)เช่นเดิม.

## กสทช.เห็นราคาประมูลดาวเทียมฮวบฮาบ

นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวหลังการประชุมบอร์ด กสทช.เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5, 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด ซึ่งเป็นวงโคจรที่เหลือจากการประมูลเดือน ม.ค.66 ไปปรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ในราคาเริ่มต้นประมูลใหม่ โดยวงโคจร 50.5,51 องศาตะวันออก เดิม 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และวงโคจร 142 องศาตะวันออก เดิม 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท ภายใต้อความคาดหวังว่าจะประมูลได้สำเร็จ มิเช่นนั้นจะต้องนำส่งคืนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ภายในสิ้นปี 67 เพราะไม่ใช้งาน

“การเห็นราคาลงมาขนาดนี้ เพราะเป็นวงโคจรที่ขายไม่ออก และไม่มีเอกชนสนใจ กสทช.ต้องพยายามขายให้ออก มิเช่นนั้นต้องส่งคืนไอทียู ซึ่งก็อาจเป็นประเด็นถูกโจมตีอีกว่าไม่รักษาวงโคจรที่เป็นสมบัติของชาติ คาดว่าจะจัดประมูลได้ภายในไตรมาส 3 ปีนี้”